

แผนพัฒนาคุณภาพของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผู้จัดเก็บ และรายงานข้อมูล	เบอร์โทรศัพท์
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น	จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และทบทวนแผนเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 1. ผลสอบชั้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 2. การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัย 3. จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา และประกันคุณภาพ	คุณเทวี วิชัยดิษฐ ฝ่ายแผนพัฒนา	12624
2. การเรียนการสอน	กำหนดแผนการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล และการกำกับติดตามเพื่อให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	จัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล และการกำกับติดตามเพื่อให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	อยู่ในระหว่างการสำรวจและจัดทำแผนพัฒนา	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา และประกันคุณภาพ	งานบริหารและธุรการ	15140
3. การวิจัย	สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันหรือองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในคณะ	1. จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย จำนวน 1 2. อาจารย์ประจำหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่เห็นคิดเป็นร้อยละ 56	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	ฝ่ายวิจัย	15140
4. การบริการวิชาการ	ควรมีกำหนดหรือปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ	มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สามารถวัดประโยชน์ที่ได้จากการบริการวิชาการ โดยเพิ่มตัวชี้วัดเรื่องค่าใช้จ่ายลดลงในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 100 บาท	ค่าใช้จ่ายลดลงในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย ลงได้ 274.18 บาท ค่อนข้าง	รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ	โรงพยาบาลทันตกรรม	11220
5. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของวิชาชีพ	1. การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับอาจารย์และบุคลากร 2. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมจรรยาบรรณ ได้แก่ 1.โครงการเลือกวันคุณธรรม 2.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) 3. กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 4. เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 5. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 6. วันไหว้ครู	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	15170
6. การบริหารจัดการ	1. ควรเร่งการประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน และแผนนั้นต้องเกิดจากการสังเคราะห์ของฝ่ายบริหารและตัวบุคลากรเอง เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	1. แผนประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ 2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์	1. มีการใช้สื่อเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายนอก ได้แก่ Facebook 2. มีการพัฒนาเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ประธานคณะกรรมการ การจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ เรียน การสอน การบริหาร และการบริการวิชาการ	คุณอรียะ เตะเชศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	15170
7. การเงินและงบประมาณ	-	ขยายการให้บริการทางทันตกรรมในส่วนคลินิกพิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้แก่โรงพยาบาล	ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	โรงพยาบาลทันตกรรม	11220
8. ระบบกลไกและการประกัน	-	1. อบรมผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 2. อบรมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA	1. ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 4.07 หลักสูตรทันตกรรมทั่วไป 3.42 หลักสูตรทันตกรรมคลินิก 3.57 หลักสูตรวิทยาการวิจัยช่องปากและแมกซิลโอเฟเชียล รอรับการประเมิน AUN-QA) 2. รองคณบดีจำนวนร้อยละ 87.5 ได้รับการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 3. อาจารย์ประจำหลักสูตร 2 หลักสูตรจาก 5 หลักสูตรได้รับการอบรมระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ	ฝ่ายประกันคุณภาพ	15170